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เนื่องในวันแหงความรกัทางพระพุทธศาสนา 
วันมาฆบูชา (วันอาทิตยที่ ๒๘ ก.พ. ๕๓) 
ชมรม IBS รวมพลังสรางความด ีมรพส. 
ขอเชิญคณาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษา 
รวมทําบุญตักบาตรขาวสารอาหารแหง 
โดยนิมนตพระสงฆ จํานวน ๓๘ รูป 

ในวันนี้ (๒๒ ก.พ.) เวลา ๐๖.๓๐ - ๐๗.๓๐ น. 
ณ บริเวณหนาหอพักทะเลแกวนิเวศ 

“การสั่งสมบุญ นําความสุขมาให 
ขอเชิญ สมาชิก สอพ.สั่งจองตัดเสื้อแจกเก็ต 
ผศ.นิพันธ  ประทุมศิริ นายกสโมสรอาจารยฯ 

งใหทราบวา สอพ.ไดดําเนินการตัดเสื้อแจกเก็ตใหกับสมาชิก 
ื่อใชในกิจกรรมหรือในโอกาสตางๆ จึงขอเชิญสมาชิกส่ังจอง
อมกับชวยออกเงินสนับสนุนคนละ ๑๕๐ บาท ภายในวัน
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พ.จะทําการส่ังตัดเส้ือเทากับจํานวนที่ส่ังจองเทานัน้!
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าวิทยาลัย ชั้น ๒ อาคารทีปวิชญ มรพส.  สอบถามเพิ่มเติม 
ร. ๐-๕๕๒๖-๗๐๙๒  ภายใน  ๙๒๓๒,  ๙๒๓๓ 



 

อ.ชํานาญ  วงศวินิจศร  : ประธานสภาคณาจารย  มรพส. 
 ในวันนี้ ผมขอนําเสนอบทบรรยายและคําอภิปรายของ
ิชาการ

แสการเปลี่ยนแปลงและการแขงขันผมเติมคํา

รองศาสตราจารยสุขุม  เฉลยทรัพย  ในการประชุมสัมมนา 
ว   เร่ือง  มหาวิทยาลัยกับการพัฒนาการศึกษาอยางยืน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   ในเรื่องการปรับกลยุทธ
เตรียมเขาสูตลาดของการแขงขันทางการศึกษาในปจจุบัน  รายละเอียดดังนี้ 
รองศาสตราจารยสุขุม  เฉลยทรัพย   

ัวขอวาทิศทางการมหาวิทยาลัยในกระพอมาถึงประเด็นของเราในห
วายั่งยืนเขาไปอีกในสวนหนึ่งจะตองไมตองมาสัมมนากันบอยๆ  เมื่อรูจักมหาวิทยาลัยแลว และบอกวามหาวิทยาลัยจะอยู
ไดบริหารไดตองบริหารคุณภาพใหไดมาตรฐาน  ยอนกลับมานิดหนึ่งคือคียเวิรดสองคําคือคําวาเปลี่ยนแปลงกับแขงขัน  ถา
พูดถึงการเปลี่ยนแปลงเห็นชัดเจนเลยคือมหาวิทยาลัยทั้งในและตางประเทศในไทยเปลี่ยนแปลงที่ตระหนักมากที่สุดคือการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจมหาวิทยาลัยฮาเวิรดที่วาแนๆ  ก็โวยมาแลวเร่ืองของเงินสนับสนุนเรื่องของรายไดที่เขามาแมจะ
รํ่ารวยมหาศาลก็บอกวาผลกระทบจากแฮมเบอรเกอรที่มันเกิดขึ้นในครั้งนี้ที่เปนแคสสิกอยางมาก  เร่ืองของเศรษฐกิจทาน
อาจารยสมบัติ  กับสวนดุสิตเขาไปดีเฟรนในเรื่องของงบประมาณเมื่อสองสัปดาหที่ผานมาทานก็พูดไดชัดเจนวานิดาตอง
เปนมหาวิทยาลัยระดับโลกเปนเวิรคคลาสและพูดถึงเรื่องงบประมาณตางๆแตะพอสมควรแตก็แตะในลักษณะที่วา  เราก็รู
วางบประมาณจํากัด กูเขามาใชจายพูดงายๆ เพราะฉะนั้น  ผลกระทบหรือการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอันนี้วาเปนโจทก 
ๆหนึ่ง เดี่ยวทานอาจารยสรจักร  ทานคงจะไขปญหาไดวาที่ทานตองเขาไปเปนผูบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยเอกชน
ตรงนั้นเรื่องเศรษฐกิจตางๆที่กระทบมีวิธีการบริหารอยางไร  ในเรื่องของสังคมแนนอนครับ อธิการบดีก็ตองไปลงชื่อเร่ือง
ของการคัดคานการถวายฎีกา สังคมแตกแยกออกมามีเหลืองมีแดงตางๆ มหาวิทยาลัยตางๆก็ลงบางไมลงบาง  สวนดุสิต
อธิการไมลงเพราะไมแนใจวาเดี่ยวใครจะมาอีกไมวาเหลืองหรือแดงแตไมใชหมายความวาไมมีจุดยืนงั้นก็มีหลายๆแหง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 40 แหง มีลงบางไมลงบางไปราชการตางประเทศ ผูรักษาการณบอกไมลงไมไดเปนอธิการบดีตัวจริง 
ประเด็นตางๆ ที่เกิดขึ้นในสภาพสังคมมันก็เปล่ียนแปลงไปครับ เมื่อกอนจะเขามหาวิทยาลัยทีตองเอ็นทราน เดี๋ยวนี้ทั้งสอง
ทานก็บอกวาหลับๆตื่นๆ ก็มาเรียน เรียนแลวก็จบตางหาก มหาวิทยาลัยมีการเปดรับโควตาที่เอ็นทรานจริงๆ กลับ สกอ.ไป 
สมัยที่ผม ทานอาจารยสมบัติ ทานอาจารยสมหวัง เปนกรรมการการอุดมศึกษา  บอกรายชื่อวารับเทานี้ แตโครงการพิเศษ
ตางๆ รับเพียบทุกมหาวิทยาลัย สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตรงนี้ ยังไมพูดวาจะผลิตบัณฑิตใหสมกับความคาดหวังของ
สังคม ก็มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองตัวนี้แหละสําคัญ ประเทศไหนไมมีประเทศไทยมีแนนอน กรรมาธิการงบประมาณ
ตองบอกไปซักงบประมาณ เดี่ยวสภาผูแทน วุฒิสภา แตละคนตั้งขึ้นมา เหมือนกับอยากใหเราไปร็อบบี้เห็นไหมครับการ
เรียนอาจารยไมเปนไรพวกเราศิษยเกาเยอะเปน สว. อยูเดี่ยวผานตรงนี้ใหเดี่ยวงบตรงโนนงบวิจัยไมพอเดี่ยวจะแปรจาก
โนนมาใหนี้มาใหทําเหมือนกับวางบนั้นเปนของตนเองนี่คือการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเขามา เราจะเห็นนโยบายสมัย
ทักษิณวาไวอยางนี้  สมัยสมชายวาไวอยางนี้ สมัยอภิสิทธิ์วาไวอยางนี้มันตองเปลี่ยนแปลงไปก็โครงการเดียวกันนั้นแหละ
เปลี่ยนชื่อหนอย เติมโนน เติมนี่หนอย นี่คือการเมืองเขามาลวงลูกแมในกระทั่งมหาวิทยาลัย การเปลี่ยนแปลงที่ดุเดือดกัน
จริงๆ จะบริหารใหพนการเปลี่ยนแปลงมีสามอยาง เมื่อเปนอยางนั้นมาพูดถึงการแขงขัน การแขงขันนี้เมื่อกอนแขงขันกัน
แบบบาเลือดที่เราเรียกวาเรดโอเชี่ยน ทะเลเดือดเลยเลยจะพูดเลยบางแหงขึ้นสโลแกน เรียนที่นี่ไดมากกวาปริญญา ถาอยาก
ไดปริญญาใหเรียนที่โนนอยามาเรียนที่นี่ขึ้นกันหมดหรือแมกระทั่งจายครบจบแนที่นี้ คุณภาพไมพูด พูดสิ่งตางๆที่เปนการ



แขงขันในลักษณะ ตาตอตาฟนตอฟนแบบเสื้อเหลืองเสื้อแดงอยางไรอยางนั้น ตอมาเริ่มคิดมหาวิทยาลัยก็เปดขึ้น ที่นั่งมีอยู
ทั้งหมดปที่แลวหาแสนที่นั่งมีเด็กตองการเรียนเขาเรียนสามแสนกวา อีกแสนกวายังวาง ที่นั่งวาง  มหาวิทยาลัยดังๆหลายๆ
แหงมหาวิทยาลัยเกา หลายโปรแกรมวิชาตองปดเพราะไมมีเด็กเรียนเพราะเปดตามศักยภาพของผูสอนอาจารยจากตรงนี้ก็
เยอะถาไมเปดแลวอาจารยจะทําอะไรแตไมไดถามตอวาเรียนจบไปแลวจะชวยอะไรประเทศชาติ  ฉะนั้นประเด็นตรงนี้เปน
ยุคการแขงขันแบบบาเลือดพอตอมาเริ่มนึกไดเอาบลูโอเช่ียนดีกวา  สวนดุสิตกับสวนสุนันทาติดกันแคนี้จะเรดโอเชี่ยนกัน
ขนาดไหน จะเดินทางใกลไกลเพราะประตูติดกันจะถามวาที่ไหนเกงกวาที่ไหน มันก็ไมเกงกวากัน จบมาเห็นหนาเห็นตา
กัน คาหนวยกิตใกลเคียงกันแลวแขงขันกันตรงนี้เด็กจะเลือกอะไรที่ไหนอยางไรกันก็มาถึงบลูโอเชี่ยนเร่ิมบอกวา ถาจะ
เรียนอาหารเรียนประถมวัยมาเรียนสวนดุสิต  ถาจะเรียนวิทยาศาสตร  ภาษาศาสตรมาเรียนสวนสุนันทา  เขาเกงคนละอยาง  
การแขงขันเริ่มมาถึงบลูโอเชี่ยน  บลูโอเชี่ยนยังไมทันจางเรดโอเชี่ยนก็ยังแขวงอยู ยังแขงกันบาเลือด  คงจําไดระหวาง
ศิลปกรรมสวนดุสิต  จะเรียนศิลปกรรมสวนสุนันทา  จะเรียนนิเทศฯสวนดุสิตหรือนิเทศฯสวนสุนันทา  เถียงกันอยูนั่น
แหละ  พอมีบลูโอเช่ียนก็มีอัตลักษณของมหาวิทยาลัยแตละแหง  อยางนิดาลอยตัวเพราะเขาไมไดสอนปริญญาตรี  ความ
จริงอัตลักษณเกิดขึ้นแตแรก  เมื่อกอนถาจะเรียนกฎหมาย  นิติศาสตรไปธรรมศาสตร  เรียนเกษตรไปเกษตรศาสตร  เรียน
แพทยไปมหิดล  ตอนหลังไมใช  ยิ่งไปกวานั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏ 40 แหง  ผมสะใจที่ทานอาจารยสมหวังพูด ถาจะสะใจ
มากกวานั้นอาจารยลองบอกสิวาเวลาประเมินคณะครุศาสตรดีมาก  ดีเยี่ยม  ราชภัฏที่เคยบอกวาเปนมืออาชีพทั้ง 40 ถุกตบ 
หนาเลยดีมาก  ดีที่สุดมีแหงเดียวในไทยนั่นคือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มหาวิทยาลัยราชภัฏที่บอกวาเปนมืออาชีพ  มือ
แนๆ คืออะไรเราไมพูด เพราะครูที่สอนมามือไมมีขนแลว  ครุศาสตรตองเรา  แตพอเปลี่ยนเปนมหาวิทยาลัยหันไปเลยครับ  
นิติศาสตรก็เปด  การจัดการเอาทุกอยาง  ครุศาสตรไดงบประมาณนอยที่สุด เขาบอกเด็กไมเรียนอยาไปเปดเลย เปดก็ไมได
กําไร มหาวิทยาลัยราชภัฏเปดแขงกับมหาวิทยาลัยใหญๆ ไปรอดไหม เปดนิติศาสตรที่สวนดุสิตเปดนิติศาสตรไปแขงกับ
ธรรมศาสตร คิดวาเด็กจะเรียนไหมนี่คือในยุคบลูโอเช่ียนเริ่มมาแลวแตอัตลักษณทําใหหลวมตัวนะสวนดุสิตกว็าแนของฉนั
ตองท็อปสิเคด  เมื่อเชากินคอฟฟเคกสวนสุนันทาก็อรอยนะ  อัตลักษณทําใหพองตัวคิดวาตัวเองเกงมันก็มาถึงไวรโอเช่ียน
ก็เร่ิมแลวแลวมหาวิทยาลัยใหอะไรกับสังคมเราผลิตอะไรตางๆไปสวนสุนันทา สวนดุสิตมหาวิทยาลัยพี่มหาวิทยาลัยนอง
อยูรวมกัน มหาวิทยาลัยเพื่อนฝูง เพราะไมมีใครยอมเปนพี่เปนนองไง  อยากเปนพี่อยางเดียว  ตรงนี้ลองทําทําอะไรเพื่อ
ประเทศชาติ  เร่ิมพูดคุณธรรม  จริยธรรม  บัณฑิตมีคุณภาพ  มีศักยภาพ  นี่คือการแขงขันเมื่อการเปลี่ยนแปลงบวกการ
แขงขันตรงนี้ถาจะใหยั่งยืนตองคิดถึงลูกคาเปนศูนยกลาง  ผมมีตัวเลขใหดู กอนที่จะพูดตรงนี้วันที่ 24-27 มหาวิทยาลัยแบบ
ใดที่ครูบาอาจารย  ผูปกครอง  นักเรียน   นักศึกษา ตองการถามหาวิทยาลัยไมมีเด็กไมมีลูกคามาติดถาตองการแขงขันแลวก็
อยากจะยั่งยืนฟงตรงนี้นิด  ตัวอาจารยเขาบอกวาถามีมหาวิทยาลัยยั่งยืนในการสอนอันดับ 1 มีความพรอมทุกดานทั้ง
งบประมาณ ส่ือการเรียนการสอน อาคารสถานที่ 35.48  อันดับ 2  มีผูบริหารที่มีศักยภาพและเขาใจการบริหารมหาวิทยาลัย
อยางแทจริง 25.81 พอถึงขอ 2 ผมถึงบางออเลยทางสภาคณาจารยทําไมจัดเรื่องนี้ขึ้นมาถาผูบริหารไมไดเร่ือง 25.81 % 
อาจารยอยากไดทั้งความพรอมและผูบริหารที่ดีเต็มศักยภาพ อันดับ3 เปดโอกาสใหอาจารยแสดงความสามารถและรับฟง
ความคิดเห็นอยางเปดกวาง 16.13 % นี่คืออาจารยทุกมหาวิทยาลัยที่เราสํารวจมาแลว อยากใหเปนอยางนี้และเขาจะอยู  ลอง
ไปถามผูปกครองบางเพราะผูปกครองเปนคนที่จะจายเงินใหกับลูกหลานไดเรียน  มหาวิทยาลัยแบบใดที่ผูปกครองอยากให
บุตรหลานเรียน  อันดับ 1  เปนมหาวิทยาลัยที่สรางใหผูเรียนมีคุณภาพทั้งดานความรู คุณธรรม เปนคนดีของสังคม 37.25 % 
อันดับ 2 มีอาจารยที่มีคุณภาพมีความเปนครูอยางแทจริงพรอมที่จะถายทอดความรูและประสบการณตางๆใหกับเด็ก 23.53 
%  เร่ืองของคุณภาพที่ผูปกครองมองนอกจากนั้น มีหลักสูตรหลากหลายที่ประกอบอาชีพไดจบแลวมีงานทํา 19.61 ที่นี้มาดู
ตัวนักเรียนหรือนักศึกษาถามีมหาวิทยาลัยอยางนี้เขาอยากเรียน อันดับ 1 มีผูบริหารที่มีวิสัยทัศนและคณาจารยที่มีคุณภาพ

 



ทางดานความรูและวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพ 27.53% เด็กไมตองการเขาไปและงายนิดเดียว เรียนงายจบ ๆไมใช มอง
ตรงนี้ อันดับ 2 มีบรรยากาศที่ดี  รมร่ืน  อาคารเรียนหองเรียนสะอาดเปนระเบียบ 24.64  อันดับ 3  มีความพรอมทั้งดาน
สถานที่อุปกรณทางดานการเรียนการสอนและผูสอน 24.29  %  นี่คือภาพสะทอนวาจะแขงขันใหอยางยั่งยืนสูได เอาใจ
อาจารยผูสอนจะไดมีอาจารยที่มีคุณภาพ  เอาใจผูปกครองที่เปนคนจายเงิน  เอาใจผูเรียนที่จะเรียน  อันนี้จะเปนประเด็นที่
ยั่งยืนและประเด็นสุดทาย ถาถามวาถาแขงขันกันไปแลวแลวเปล่ียนแปลงอยางไรก็ตามถายั่งยืนมหาวิทยาลัยตองเปน
มหาวิทยาลัยระดับโลก  การทะยานสูมหาวิทยาลัยระดับโลกเปนการประกาศของแผนของมหาวิทยาลัยแทบทุกประเทศ
แมกระทั่งอินเดีย  นายกอินเดียประกาศแผน 6 ปมาเลยตั้งแตป 2007 มาถึงป 2012 เขาจะพัฒนาใหเปนมหาวิทยาลัยอินเดีย
ใหเปนมหาวิทยาลัยระดับโลกเชนเดียวกับหลายๆประเทศ  ผมยังชื่นชมทานอาจารยสมบัติที่ไปพูดคุยกันครั้งที่แลวในเวที
เดียวกันนี้เขาบอกวา  นิดาประกาศตัววาจะเปนมหาวิทยาลัยระดับโลกนี่คือจัดการวาตัวเองจะเปน นี่คือขั้นแรก  การ
ประกาศตัววาจะเปนมหาวิทยาลัยระดับโลกคือการกาวเขาสูการแขงขันในยุคของการเปลี่ยนแปลง แตการที่จะประกาศได
วาเปนมหาวิทยาลัยโลกนั้นคุณภาพนั้นตองเปนตัวตั้งพอระดับที่สองการทะยานเขาสูระดับโลก ทุกอยางพรอม  จะ
ดําเนินการอยางไร และระดับที่ 3 การเปนมหาวิทยาลัยโลกที่สมบูรณ  ซ่ึ

นายสมพงศ อรุณโรจนปญญา รองผูวาราชการจังหวัดพิษณุโลก ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานจัดงานมหกรรม
ินคา ศิลปะ วัฒนธรรม วิชาการ อาหารและการทองเที่ยวแหงสี่แยกอินโดจีน (INDOCHINA FAIR) 2553 เพื่อติดตาม

ความคืบ

งตรงนี้ธนาคารโลกไดเผยแพรรายงานเรื่องนี้
ออกมาวา  การเปนมหาวิทยาลัยระดับโลกไมใชจะสําเร็จดวยการประกาศตัวของมหาวิทยาลัยที่จะเปนมหาวิทยาลัยระดับ
โลกเทานั้นแตสถานภาพชั้นสูงของมหาวิทยาลัยจะเกิดขึ้นได  ดวยการเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ทั่วโลกโดยตั้งอยู
บนพื้นฐานรับรองของนานาชาติตรงนี้ทานอาจารย สรจักร จะบอกไดดีวาการที่จะออกตัวตรงนี้วิ่งสูในลูนี้แลวไปสู
ผลสําเร็จบั้นปลายนั้นเปนอยางไรผมกลาวสั้นๆ ในตรงนี้ครับ  
 
 
 
 

ส
หนาการเตรียมการและงบประมาณการจัดงานที่หนวยงานตางๆไดขอรับการสนับสนุนจากตนสังกัดเพื่อใชในการ

จัดงานนี้ทั้งกิจกรรม(EVENT) ตางๆเพื่อการกาวสูการจัดงานใหญอินโดไชนาแฟร ในชวงวันที่ 4-13 ธันวาคม 2553 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม(สวนทะเลแกว) การจัดงานจะมีการกรมหลักคือ วิชาการ อาหาร การคา วัฒนธรรมและ
การทองเที่ยว ซ่ึงการจัดงานจะมีการเชื่อมโยงทั้งในระดับกลุมจังหวัดและประเทศเพื่อนบานในกลุม GMS เชน กัมพูชา 
พมา ลาว เวียดนาม จีน และไทย ซ่ึงในการจัดกิจกรรมกอนกาวเขาสูงานใหญในปลายป ในชวงเดือนกุมภาพันธ 2553 มกีาร
จัดเทศกาลโคมไฟหรืองวนเซียว ที่จัดขึ้นโดยหอการคาจังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 26-28 กุมภาพันธ 2553 และในชวงเดือน
มีนาคม จะมีการจัดเทศกาลภาพยนตรอินโดจีน ริมฝงแมน้ํานาน หนาวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ระหวางวันที่ 19-
20 มีนาคม 2553 มีกิจกรรมฉายภาพยนตรของกลุมประเทศอินโดจีนและการประกวดภาพยนตรส้ัน การจัดนิทรรศการ
อาหารอินโดจีน และสถานที่ทองเที่ยวในการถายทําภาพยนตร และการจัดเสวนาของผูกํากับภาพยนตรในการประชุมครัง้นี ้
ที่ประชุมไดขอใหหนวยงานตางๆไดเรงรัดติดตามเพื่อความชัดเจนในเรื่องเม็ดเงินที่จะไดรับการจัดสรรทั้งเม็ดเงินเพื่อการ
จัดกิจกรรมหรือ EVENT และการจัดงานอินโดไชนาแฟร เพื่อรวบรวมนําเสนอตอผูวาราชการจังหวัดพิษณุโลกตอไป โดย
งานที่จะตองขับเคลื่อนไดลวงหนาและดําเนินการทันทีคือการประชาสัมพันธการจัดงานที่จะตองเริ่มตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
ไมตองรองบประมาณ           ขอมูลขาว : สํานักประชาสัมพันธจังหวัดพิษณุโลก 


